

TỬ VI CANH THÌN 2019 NỮ MẠNG

GIA ĐÌNH VUI VẺ CÙNG NHAU HƯỞNG TÀI

☛ Tổng quan tuổi Canh Thìn nữ mạng

Nói chung cuộc đời của tuổi Canh Thìn nữ mạng, nếu gặp hoàn cảnh khó thì phải kiên nhẫn chờ thời, đừng nóng nảy và phải dùng hết ý chí tâm can để khắc phục những trở ngại ấy. Đầu năm có phần khó khăn, giữa năm và cuối năm nếu biết kiên cường dứt khoát thì mọi sự sẽ được như ý. Tuổi Thìn là người đã đẹp, đoan trang và luôn có một tấm lòng đạo đức chân thật, vì vậy mà mọi việc được thành công dễ dàng. Trung niên lập nghiệp vẻ vang, hậu vận phát phúc cập hưởng tiền tài chi mạng.

Hợp với tuổi Ất, Thân, Tý - Khắc với tuổi Bính, Sửu, Mùi

Hợp với màu vàng, đỏ—Khắc với màu đen, trắng.

Xem tử vi tuổi Canh Thìn nữ mạng năm 2019

CANH THÌN NỮ MẠNG
20 Tuổi
(Sinh từ 16/02/2000 đến 08/02/2001)
Kim mạng - Dương nữ
Bạch lập kim- Vàng chân đèn

Sao hạn 2019: Vận hớn: Bệnh viêm nhiễm lở loét giải phẫu: Nhẹ

Vận hạn 2019: Thiên tinh: Cẩn thận kéo thị phi khẩu thiệt: Nhẹ

Vận niên 2019: Hồ đồng thiên : Cọp ra oai: Tốt

- Mạng: KIM gặp năm MỘC là Khắc nhập: xấu

- Địa chi tuổi THÌN gặp năm HỢI là sinh khắc: Xấu

- Thiên can tuổi: CANH gặp KỶ là: tương khắc: xấu

Luận tử vi Canh Thìn nữ mạng năm 2019

Chiếu theo sự vận chuyển của Âm Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, năm (Kỷ Hợi 2019-2020) tiêu vận động tại cung: Ly, Hành, Hoả thuộc hướng chánh Nam. Đối với tuổi Canh Thìn là Vương địa: Tốt

Toạ cung tiêu vận có các sao cố định:

1/ Thiếu âm, Thiên hỷ, Lộc tồn, Bác sỹ, Hoá lộc, Phi liêm.

2/ Trực phù, Quốc ấn, Thiên quan quý nhân, Triệt.

3/ Long đức, Tướng quân, Địa võng, Tuần.

Tại cung ấy gặp các sao lưu: Thiên mã, Kinh dương, Đà la, Lộc tồn.

Các sao lưu chiếu:

1/Hoa cái, Long trì, Phượng các, Giải thân, Quan phù, Kinh dương, Lục sỹ, Hoá khoa.

2/ Thiếu dương, Thiên không, Phục binh, Lưu hà, Thiên la.

3/ Nguyệt đức, Thiên long, Hoá kỵ, Kiếp sát, Tử phù.

Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay quý cô nhờ toạ cung tiểu vận vương địa, nghĩa là rất tốt trên phương diện tiền bạc tình cảm. Lúc nào cũng được con người tốt giúp đỡ, tạo cho quý cô có một tương lai thật huy hoàng, học hành đến nơi đến chốn được bằng cấp cao. Đồng thời quý cô lại là người con hiếu thảo, đúng là trời không phụ người hiền.

*Quý cô Canh Thìn xinh đẹp. Thông minh tài trí hiển vinh học hành
Tuổi có vương tiến công danh. Tiền tài sự nghiệp rạng danh với đời
Tương lai nhà cửa gặp thời. Nghề nghiệp chức vụ một đời hiển vinh
Quý cô gặp phải duyên tình. Trăm năm hạnh phúc thật tình yêu nhau
Sang năm chưa hết thương đau. Gia đình vui vẻ cùng nhau hưởng tài*

Công danh

Tam hợp Lộc tồn Tướng quân, Bệnh phù học hành nên chọn lựa ngành nào đúng với khả năng của mình thì mới thăng tiến. Quý cô có một cuộc sống độc lập nhưng không vì thế mà không ngó ngàng đến người xung quanh, thật là một tấm lòng nhân hậu. trên mặt giao tế tài năng của quý cô được mọi người mến phục muốn đi làm thì được chỗ làm tốt, lãnh nhiều tiền.

Tài chính

Tam hợp Hỷ thần hoá lộc nghĩa là năm nay thu nhập bình thường, đầu năm khó khăn, cuối năm tiền tài sung mãn, quý cô có tài mà không gặp được thời tốt, lúc mới bắt tay vào việc đôi khi cảm thấy chán nản, nhưng những tháng cuối năm nhiều may mắn lại lợi lộc, tiền bạc thu vào.

Tình cảm

Năm nay có sự tranh chấp giữa vợ chồng vì thiếu sự hoà hợp trong nội tâm (Hồng loan Đào hoa bị Tuần), có khi vì vấn đề về việc cưới hỏi và được cháu bé ngoan hiền.

Sức khỏe

Bệnh phụ khoa, nhức đầu, cảm sốt.

Lưu ý

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 29 âm lịch dùng 15 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chánh Nam mà khấn vái « Nam Phương Bình Định Hoả Đức Tinh Quân). Mong một tết nên xuất hành hướng Đông để nghênh tiếp Tài thần. Đi từ 1 đến 3 giờ sáng, tính theo giờ nơi cư ngụ.

Tử vi tuổi Canh Thìn nữ mạng 2019 theo từng tháng

Mùa xuân

Tháng giêng: Cuộc sống đầy vui tươi hạnh phúc và hưởng tiền bạc.

Tháng hai: Người đã đẹp, mà tâm hồn lại đoan trang hiền thực.

Tháng ba: Có tiền tài nhà của sự nghiệp được bạn bè giúp đỡ

Mùa hạ

Tháng tư: Chờ tin người mà bị thua thiệt tiền bạc của cải.

Tháng năm :Cuộc sống yên lành hạnh phúc, tiền bạc sẽ đến

Tháng sáu : Long hổ hội, mọi sự việc đều tốt đẹp

Mùa thu

Tháng bảy: Tình cảm yêu thương cuộc sống thật hạnh phúc

Tháng tám:Qúa nhẹ dạ sẽ chịu cảnh cô đơn buồn bực

Tháng chín : Có đầy quyền lực nhưng bị kẻ khác ganh ghét

Mùa đông

Tháng mười: Tài lộc mỹ mãn, vợ chồng hạnh phúc

Tháng mười một : Mọi việc đã được phơi bày, vui nhiều buồn ít

Tháng chạp : Mỗi bước đi đều gian khổ buồn bực.

► *Xem thêm các tuổi khác tại:* <https://doctailieu.com/tu-vi/nam-2019-c12252>



Nội dung sơ lược tứ vi 2019 của Canh Thìn nữ mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào nắm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ hợi) của mình. Nội dung này chỉ dùng để tham khảo.